

TTW ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นสู่ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW) ผู้ผลิตน้ำประปาภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศ ในพื้นที่สมุทรสาคร - นครปฐม และปทุมธานี - รังสิต TTW ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นสู่ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและดูแลสิ่งแวดล้อม โดยได้นำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ ครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล รวมถึงความรับผิดชอบต่อภารกิจหลักในการผลิตน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัย ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อส่งน้ำประปาคุณภาพแก่ลูกค้าและผู้ใช้น้ำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสมดังปณิธานของบริษัทฯ ที่ตั้งไว้ว่า “คุณภาพน้ำ คุณภาพชีวิต”



โครงการดูแลสังคมสู่ความยั่งยืนส่งเสริมและขยายโอกาสด้านการศึกษาของเยาวชน

• สนับสนุนโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส เป็นการริเริ่มของสำนักงานรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตั้งแต่ปี 2559- 2561 เพื่อสืบสานแนวทางพระราชรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนที่ด้อยโอกาสให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิต

• สนับสนุนทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน และอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนในพื้นที่บริการตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา โดยพิจารณามอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนให้มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังสอดแทรกกิจกรรมให้เยาวชนได้รู้จักการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า เพื่อให้เด็กทุกคนได้เป็นคนดีของสังคมควบคู่กับการได้รับความรู้ทางด้านวิชาการ

โครงการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างบริษัทฯ และชุมชน (Creating Shared Value)

• โครงการนำวิจัยตะกอนน้ำประปาเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์โดยโรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี จ. ปทุมธานี ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของ



นางสาวลลิตา ตรีวิศวะเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาที่ TTW ดำเนินธุรกิจบริษัทฯ มีความตระหนักอยู่เสมอว่า บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของสังคม และจะต้องเติบโตไปพร้อมๆ จึงมีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความสมดุลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้สังคมได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ช่วยให้คนในสังคมมีคุณภาพที่ดี ส่งผลให้เกิดชุมชนเข้มแข็งจากกระบวนการเรียนรู้และยึดมั่นได้ด้วยตัวเองเป็นแบบอย่างความเจริญก้าวหน้าอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน โดยบริษัทฯ มีโครงการที่ทำกันมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ





“โรงผลิตน้ำประปาบางเลน”

เสี่ยอั้นตราย (ศสอ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มมูลค่าของเสียที่เกิดจากการผลิตน้ำประปา โดยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในประเภทงานก่อสร้างและส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และ บริษัทฯ ยังร่วมมือกับโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา และภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาโครงการลักษณะเดียวกันในฝั่งของโรงผลิตน้ำประปาบางเลน จ.นครปฐม

โครงการดูแลสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน

- โครงการ 1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน้ำการปลูกป่าต้นน้ำบนพื้นที่เสื่อมโทรมในเขตหมู่บ้านอีดอง ต.ปิล็อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ปีละ 1,000 ไร่ หรือคิดเป็น



200,000 ต้นกล้า ตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2558 รวมพื้นที่ป่าทั้งสิ้น 5,000 ไร่ หรือคิดเป็น 1,000,000 ต้นกล้าพร้อมกับการบำรุงรักษาป่าที่ปลูกอีก 2 ปีต่อเนื่อง รวมระยะเวลาของโครงการทั้งสิ้น 7 ปี (พ.ศ. 2554 -2560)



นางสาวลัยณัฐ ตรีวิศเวทย์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบต่อทุกมิติ ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารงานภายใต้ธรรมาภิบาล (Sustainable Development Goals: SDGs) ในทุกย่างก้าวของการดำเนินธุรกิจจนได้รับรางวัลและการรับรองจากหลากหลายสถาบันอย่างต่อเนื่อง อาทิ รางวัล Thailand Sustainability Investment 2018 (THSI) หรือหุ้นยั่งยืนติดต่อกัน 4 ปีอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2015 - 2018 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคัดเลือกจากบริษัทจดทะเบียนที่บริหารจัดการองค์กรตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนช่วยสร้าง

ความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนก่อให้เกิดการขยายตัวของการลงทุนอย่างยั่งยืน (Social Responsible Investment) ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่ม ESG 100 บริษัทหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนติดต่อกัน 4 ปีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2015 - 2018 จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่น ในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล นอกจากนี้ยังได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินในส่วนของเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระดับ AA-(ระดับ Investment Grade 2018) ติดต่อกัน 4 ปีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2015 - 2018 จากบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด (TRIS Rating) เป็นต้น



รางวัลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ โดยมีได้หวังผลกำไรแต่เพียงอย่างเดียว แต่ดำเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ บนพื้นฐานของความพึงพอใจและผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมสร้างผลตอบแทนที่ดีทางเศรษฐกิจพัฒนาการดำเนินธุรกิจสู่ "การพัฒนาอย่างยั่งยืน" (Sustainable Development Goals: SDGs) เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชน และจะไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาเดินหน้าเพื่อยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นบนพื้นฐานการบริหารงานอย่างมั่นคงและยั่งยืน